

# สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๘/๑๙๙๑๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

เรียน เลขาธิการรองคมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงยุติธรรม ลับ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๐๒/๘๗๐  
ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเอกสารประกอบ  
๒. ประวัติข้าราชการ จำนวน ๒ ฉบับ

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง  
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
จำนวน ๒ ราย เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ดังนี้

๑. นายวีระกิตต์ หาญปริพรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง  
ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมคุมประพฤติ

๒. พันตำรวจตรี สุรียา สิงห์มกล ที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและการบริหาร  
งานยุติธรรม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ซึ่งการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตาม  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๗(๒) ประกอบกับข้าราชการ  
ทั้ง ๒ ราย ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงยุติธรรมเสนอ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูล  
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการทั้ง ๒ รายดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเดิม  
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ต่อไป

/ อนึ่ง ...

อนึ่ง การแต่งตั้งข้าราชการทั้ง ๒ รายดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เป็นกรณีขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท การจะควรประการใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์

(นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๒ (สันติสุข)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๒

[www.soc.go.th](http://www.soc.go.th)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@soc.go.th](mailto:saraban@soc.go.th)